



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ที่ 65 /2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

เพื่อให้การจัดพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

#### **กรรมการอำนวยการ**

ผู้อำนวยการและรองคณบดี	(อาจารย์พรพรหม	ชัยฉัตรพรสุข)	ประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา	อุตมั่ง)	รองประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์ศยามล	นามสุบิน)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กวรรณ	แสงตระกูล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุพิศมภ์	ฝึกฝน)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุมิตรา	คุณวัฒน์บัณฑิต)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์กมลชนก	สกนธวัฒน์)	กรรมการและเลขานุการ

#### **กรรมการฝ่ายพิธีการ**

อาจารย์สุมิตรา	คุณวัฒน์บัณฑิต	หัวหน้า
อาจารย์นพพร	สุรนาคะพันธุ์	กรรมการ
อาจารย์อนุรักษ์	อินเ้องการ	กรรมการ
อาจารย์ศิรดา	ทองเชื้อ	กรรมการ
อาจารย์ณัฐริญา	ชินะพัฒน์วงศ์	กรรมการ

#### **กรรมการฝ่ายเข้าร่วมพิธี**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร	หรรษานิมิตกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยการ	ศิริรัตน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์พร	ยินดีสุข	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนิตา	นำแสงวานิช	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชณิษฐ	คำทอน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริน	สงวนผลไพโรจน์	กรรมการ
อาจารย์ ดร.รับขวัญ	ภูษาแก้ว	กรรมการ
อาจารย์ ดร.เฉลิมลาภ	ทองอาจ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.กุลนิดา	ปลื้มปิติวิริยะเวช	กรรมการ
อาจารย์ ดร.อติญา	วงษ์วาท	กรรมการ

อาจารย์ธนยศ	พุทธพงศ์	กรรมการ
อาจารย์พิสันธนีย์	ศรีดุรงฤทธิ์	กรรมการ
อาจารย์สุจินต์	วัฒนะรัตน์	กรรมการ
อาจารย์จารุภัทร	สุจินโณ	กรรมการ
อาจารย์ปรีชา	สุริยะ	กรรมการ
อาจารย์อภันตรี	ศรีปานเงิน	กรรมการ
อาจารย์พิศุลาวิทย์	ศุภอุทุมพร	กรรมการ
อาจารย์เกษตร	ชื่นคำ	กรรมการ
อาจารย์ทินวัฒน์	นาคศรีอาภรณ์	กรรมการ
อาจารย์มานพ	พินิจพันธ์	กรรมการ
อาจารย์ไพโรจน์	โอ่งตัว	กรรมการ
อาจารย์วิทยา	อินโท	กรรมการ
อาจารย์ศศิธร	เหลื่องจินดา	กรรมการ
อาจารย์อุษาสุดา	ภูษณสุวรรณศรี	กรรมการ
อาจารย์บุญฤทธิ์	บุญมา	กรรมการ
อาจารย์อนุรักษ์	อินเืองการ	กรรมการ
อาจารย์อรทัย	ชวนนียมตระกูล	กรรมการ
อาจารย์กชกร	เทศมยา	กรรมการ
อาจารย์จารุภา	กิจเจริญปัญญา	กรรมการ
อาจารย์กัมปนาท	ไชยรัตน์	กรรมการ
อาจารย์เขตโสภณ	โพธิ์ศรี	กรรมการ
อาจารย์วัชรวิทย์	ข้างแก้ว	กรรมการ
อาจารย์ปริญญาวัฒน์	ธรรมมา	กรรมการ
อาจารย์พริ้วฝน	เทียนศรี	กรรมการ
อาจารย์ไมริสา	ชั้นที่ห้า	กรรมการ
อาจารย์วิทยานนท์	ขาวสังข์	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์และกิจกรรมตักบาตร**

อาจารย์บุญฤทธิ์	บุญมา	หัวหน้า
อาจารย์ไพโรจน์	โอ่งตัว	กรรมการ
อาจารย์วิทยา	อินโท	กรรมการ
อาจารย์เขตโสภณ	โพธิ์ศรี	กรรมการ
อาจารย์กัมปนาท	ไชยรัตน์	กรรมการ
อาจารย์วิทยานนท์	ขาวสังข์	กรรมการ
อาจารย์ปริญญาวัฒน์	ธรรมมา	กรรมการ
อาจารย์วัชรวิทย์	ข้างแก้ว	กรรมการ
นายโชคชัย	ชลันธร	กรรมการ
นายกมลภพ	เจนสุทธิเวชกุล	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายจัดการแสดงรำถวายพระพร วงดนตรีไทย และวงโยธวาทิต**

อาจารย์ ดร.อติญา	วงษ์วาท	หัวหน้า
อาจารย์สุปฏิษฐ์	แก้วกุลณิษฐ์	กรรมการ
อาจารย์จตุติมาพร	เผ่าจินดา	กรรมการ
อาจารย์กชกร	เทศมยา	กรรมการ
อาจารย์สโรชา	อัครชาติบุญ	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์**

อาจารย์สุพิศพันธ์	ฝึกฝน	หัวหน้า
นางสาววีชาพร	อภิรมาพันธ์	กรรมการ
นายนิพนธ์	รักประทานพร	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายจัดนิสิตช่วยงาน**

อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์	หัวหน้า
อาจารย์สุดธิดา	ศรีจันทร์	กรรมการ
อาจารย์ศิรดา	ทองเชื้อ	กรรมการ
นายวิสุทธิ์ธรรม	แต่สุวรรณ	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายจัดเครื่องเสียง ระบบถ่ายทอดสด และบันทึกวีดิทัศน์**

นายพิเชษฐ์	ล่ามกิจจา	หัวหน้า
นางสาวสุรัตน์	ไชยพัฒน์	กรรมการ
นายสังวาลย์	บุตรกันหา	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ**

นายไพศาล	ชวานาฟาง	หัวหน้า
นายนิพนธ์	รักประทานพร	กรรมการ
นายกฤษณะ	การนิทย์	กรรมการ
นายธนพล	กองน้อย	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายพัสดุ**

นางสาวมนัสวี	ประทุมทิพย์	หัวหน้า
นางสาวเบญจวรรณ	จันทร์โท	กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์	สาระบุตร	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายงบประมาณ**

อาจารย์ ดร.กรวรรณ	แสงตระกูล	หัวหน้า
อาจารย์ ดร.พรทิพย์	ธีรภานนท์	กรรมการ
นางสาวมยุรี	มาสา	กรรมการ
นางสาวปัทมา	ชูชื่น	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายการเงิน**

นางสัททยา	เกาเวระนิต	หัวหน้า
นางสาวอภัสรา	จันทร์ดี	กรรมการ
นางสาวคณิงนิจ	เครือณา	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายธุรการ**

นายโชคชัย	ชลันธร	หัวหน้า
นางรำไพ	ทองคำ	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายผลิตเอกสาร**

นางอมร	นพตระกูล	หัวหน้า
นายวรพรชัย	ลาภกระโทก	กรรมการ
นายบุญเสริม	เกียรติวณิชพันธ์	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายประเมินผล**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานตเลิศ	กรรมการ
อาจารย์ณัฐมน	ศรีสุข	กรรมการ
นายกมลภพ	เจนสุทธิเวชกุล	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และยานพาหนะ**

นายพรชัย	นระราศรี	หัวหน้า
นายทองคูณ	ตางจรงราช	กรรมการ
นายพีเชิร	อุ้นแก้ว	กรรมการ
นายเสกสัน	จิตต์มิงคล	กรรมการ
นางสาวสาคร	สิงห์ทอง	กรรมการ
นายสมชาย	น้ำแก้ว	กรรมการ
นายนิรุจ	สวยดี	กรรมการ
นายธงชัย	ศรีโมรา	กรรมการ
นายประมวล	พะยอมหอม	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยทั่วไป**

อาจารย์ศยามล	นามสุบิน	หัวหน้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง	ศุภอุทุมพร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์	บุบผาโชติ	กรรมการ
อาจารย์อมรินทร์	อำพลพงษ์	กรรมการ
อาจารย์นาทพงศ์	หนูสวัสดิ์	กรรมการ
อาจารย์สิทธิชัย	สิงหะเสนา	กรรมการ
นายอนพัทธ์	กิตต์นพศักดิ์	กรรมการ
นางสาวชลธิมา	แ่งเอี้ยว	กรรมการ

**กรรมการฝ่ายดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนในระดับชั้น****ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1**

อาจารย์วรกมล	สุนทรานนท์	หัวหน้า
อาจารย์อศินา	จินดารัตน์	กรรมการ
Teacher Robert Douglas	Saltman	กรรมการ
อาจารย์จตุติมาพร	เผ่าจินดา	กรรมการ
อาจารย์ จำสิบตรี ทยศ	ฐิตะธยศ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ธานินทร์	บุญญาलगกรณ์	กรรมการ
อาจารย์ถาน	หลินตาล	กรรมการ
อาจารย์อภิรดี	ณ สงขลา	กรรมการ
อาจารย์ฮานาฟีย์	ยี่สุนทรง	กรรมการ
อาจารย์ฐิติวัสส์	รัตนเย็นใจ	กรรมการ
อาจารย์สุวิตรา	เลิศวรรณวิทย์	กรรมการ

**ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2**

อาจารย์จักรกฤต	ภูซงค์ประเวศ	หัวหน้า
อาจารย์นวล	บุณนาค	กรรมการ
Teacher Alex	Martinez	กรรมการ
อาจารย์จิรัชยา	ปิ่นพานนท์	กรรมการ
อาจารย์นัยนา	ตรงประเสริฐ	กรรมการ
อาจารย์จักรกษณ์ธนชนม์	เปรมนิรันดร	กรรมการ
อาจารย์ธาดาพนิตสดี	ศุภลวิริยะกุล	กรรมการ
อาจารย์สโรชา	อัครมาติบุญ	กรรมการ
อาจารย์มณิการ์	ชูทอง	กรรมการ
อาจารย์ศุภกร	ชวาลกิจ	กรรมการ

**ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3**

อาจารย์ธนพัฒน์	ทองมา	หัวหน้า
อาจารย์กฤตรัตน์	กฤตพัฒน์วงศ์	กรรมการ
Teacher Edward James	Aldworth	กรรมการ
อาจารย์จารุวรรณ	ตันจันทรพงศ์	กรรมการ
อาจารย์วนาลี	หนูสม	กรรมการ
อาจารย์พิทยารัตน์	ลิมานนท์ดำรงค์	กรรมการ
อาจารย์มารุต	เลิศจตุรพร	กรรมการ
อาจารย์น้ำฝน	นาสวาสดี	กรรมการ
อาจารย์ชญญภัค	โตเจริญบุดี	กรรมการ
อาจารย์วันทนา	ทวีคุณธรรม	กรรมการ
อาจารย์ศุภชัย	ทองหงษ์	กรรมการ

**ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4**

อาจารย์รัฐภิกษา	ตั้งพุทธิพงศ์	หัวหน้า
อาจารย์วรรณภา	นาคศรีอาภรณ์	กรรมการ
อาจารย์ทรงพล	เพชรทอง	กรรมการ
อาจารย์ศุภจิภา	งามสอาด	กรรมการ
อาจารย์สิริภัทร	ชื่นคำ	กรรมการ
อาจารย์สรายุทธ	ไกรวัฒน์พงศ์	กรรมการ
อาจารย์วุฒม์	ผิวงาม	กรรมการ
Teacher Martina	Huckova	กรรมการ
อาจารย์สายสวาท	สุวัฒน์กัญญา	กรรมการ
อาจารย์พรพรรณ	วิมุกตะลพ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.สันติวัฒน์	จันทร์ไค	กรรมการ
อาจารย์นวิรัตน์	ธัญญศิริ	กรรมการ

**ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5**

อาจารย์ ดร.นที	ปิติวรรณ	หัวหน้า
อาจารย์ปรารถนา	เกษน้อย	กรรมการ
อาจารย์วิมลมาศ	อำพลพงษ์	กรรมการ
อาจารย์เพชรพล	พรมมา	กรรมการ
อาจารย์นาวิณี	หล้าประเสริฐ	กรรมการ
อาจารย์ณัฐภาธร	จันทร์ประดิษฐ์	กรรมการ
อาจารย์วิไลพรรณ	สุคนธ์ทรัพย์	กรรมการ
อาจารย์ธนวิทย์	ช่วยบำรุง	กรรมการ
อาจารย์โกเมศ	นาแจ้ง	กรรมการ
Teacher Marko	Zizek	กรรมการ
อาจารย์กวิตา	ฟองสถาพร	กรรมการ
อาจารย์ ดร.กนก	จันทร์ธา	กรรมการ

**ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6**

อาจารย์อินทร์วุธ	เกษตระชนม์	หัวหน้า
อาจารย์นพพร	สุรนาคะพันธ์	กรรมการ
อาจารย์พงษ์ภัค	พิทยชินโชติ	กรรมการ
อาจารย์ธาริณี	วิทยาอนิวรรณ	กรรมการ
อาจารย์วีรพล	เทพบรรหาร	กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา	ทิมสฤติย์	กรรมการ
อาจารย์ ดร.ชญาภัสร์	สมกระโทก	กรรมการ
อาจารย์ณัฐธยาน์	เลขาวิวัฒนพงษ์	กรรมการ
อาจารย์ทิพวัลย์	ตapanานนท์	กรรมการ
อาจารย์ณิชาภัทร	วินัยธรรมกุล	กรรมการ
อาจารย์วิวัฒน์	ลิ่งศ์วิวัฒน์	กรรมการ
อาจารย์รัชดาวัลย์	ปลั่งเกียรติยศ	กรรมการ
อาจารย์สัญญาลักษณ์	ศรียากร	กรรมการ
อาจารย์พิสิษฐ	บรรจง	กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565

**พรพรม ชัยฉัตรพรสุข**

(อาจารย์พรพรม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม  
และรองคณบดีคณะครุศาสตร์